

ประจำวันที่ 15-21 ตุลาคม 2557

พาณิชย์ประกาศเปิดประมูลข้าวล๊อต 3

กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศหลักเกณฑ์การยื่นซองประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ล๊อตที่ 3 ในปริมาณกว่า 2 แสนตันมีเพียงข้าวขาว 5% และปลายข้าวขาวเอวันเล็ค เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวหอมมะลิ ที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ โดยจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

กรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 3/2557 รวมปริมาณ 207,898 ตัน เพียง 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% และปลายข้าวขาวเอวันเล็ค โครงการนาปี 54/55 นาปรัง 55 และ 55/56 (รอบ 1) (รอบ2) และ 56/57 แบบรายคลัง หรือรายกอง โดยเน้นประมูลข้าวขาว 5% เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อข้าวที่กำลังออกผลผลิตที่ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ทั้งนี้ กำหนดชี้แจงรายละเอียด และเปิดให้ดูตัวอย่างข้าวในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 22 ต.ค. 57) เวลา 15.30 น. ก่อนที่จะเปิดให้ผู้สนใจ เข้ายื่นซองเสนอราคา ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 57 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. และจะทำการเปิดซอง เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ในเวลา 13.00 น.ของวันเดียวกัน ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ชง "บีกดู" ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวกันราคาร่วง

การกำหนดเป้าหมายราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปีการผลิต 2557/2558 ปริมาณ 6 ล้านตันที่กำลังออกสู่ตลาดระหว่างปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ณ ราคา 15,000-16,000 บาท/ตัน หรือคิดเป็นราคา FOB ที่ราคา 940-960 เหรียญ FOB ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการค้าข้าว ทั้งโรงสีและผู้ส่งออกรายใหญ่ต่างได้ "รับเชิญ" จาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้ามาเสนอความเห็นภายใต้โจทย์ที่ว่า ทำอย่างไร จะไม่ให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำลงกว่าราคาเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการหารือกับผู้ส่งออกข้าวสิ้นสุดลงว่า มีการเสนอแนวทางที่จะป้องกันไม่ให้ราคาข้าวหอมมะลิตुकาลใหม่ตกต่ำลงกว่า ราคาเป้าหมายด้วยการ

1) ให้รัฐบาลขยายวงเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะให้สินเชื่อเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาเข้าเก็บในยุ้งฉาง จากเดิมรัฐบาลตั้งวงเงิน 80% เพิ่มเป็น 90% ของราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเป้าหมายที่ตันละ 16,000 บาท วิธีการนี้จะทำให้ชาวนาขายข้าวได้ราคามากขึ้นจากตันละ 13,000 บาท เป็นตันละ 14,400 บาท รวมกับวงเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลจ่ายให้ไร่ละ 1,000 บาท จะเป็นราคาข้าวที่ชาวนาได้รับ 15,400 บาท โดยวิธีการนี้รัฐบาลจะต้องใช้เงินเพื่ออุดหนุนซับซัพพลายข้าวส่วนเกินประมาณ 1 ล้านตัน เข้าสู่ยุ้งฉาง คิดเป็นวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท

2) สมาคมผู้ส่งออกข้าวเสนอ "วิธีการจับคู่" ซื้อข้าวสารหอมมะลิตันละ 28,000-29,500 บาทจากโรงสี ซึ่งจะทำให้โรงสีสามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาได้ตันละ 15,000 บาท แต่เพื่อเป็นการจูงใจในกรณีที่ราคาข้าวหอมมะลิในตลาดลดลง จึงเสนอให้รัฐบาลจ่ายเงิน "ชดเชยส่วนต่าง" ราคาข้าวให้กับผู้ส่งออก เบื้องต้นคาดว่าจะอุดหนุนชัพพลายส่วนเกินได้ 350,000 ตัน ในวงเงินประมาณ 700 ล้านบาท และ 3)เสนอให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงตลาดข้าวหอมมะลิกายในประเทศ ด้วยการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่โดยตรง เสร็จแล้วนำข้าวที่รับซื้อเข้ามาฝากเก็บไว้ในโกดังของผู้ส่งออก/ผู้ค้าข้าว ฤง อาทิ อุทัยโปรดิวซ์, CP, เอเชีย โกลเด้นไรซ์, พงษ์ลาภ, หงษ์ทอง, มาบุญครอง ซึ่งปกติจะต้องใช้ข้าวหอมมะลิเป็นวัตถุดิบทั้งส่งออกและผลิตข้าวถุงจำหน่าย อยู่แล้ว โดยให้ผู้ส่งออก-ผู้ผลิตข้าวถุงตรวจรับรองคุณภาพข้าวที่ซื้อเข้าเก็บในโกดัง โดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าเช่า-ค่าฝากเก็บ เมื่อพ้นช่วงที่ข้าวหอมมะลิออก

สู่ตลาดมากไปแล้ว ให้นำข้าวหอมมะลิเหล่านี้ทยอยระบายออกขายในราคาตลาด เบื้องต้นวิธีการนี้จะช่วยดูดซับข้าวได้ประมาณ 300,000-400,000 ตัน ใช้วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท

"ในขณะนี้ พล.อ.ฉัตรชัย และทีมงานที่ปรึกษากำลังพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้ โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้วิธีการผสมผสานกันทั้ง 3 แนวทาง แต่ยังคงติดขัดในเรื่องของการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากชาวนา ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงตลาดบางช่วงบางตอน ไม่ให้รับซื้อทั้งหมด แต่เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่า จะไม่ใช่วิธีแทรกแซง แต่ต้องการให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ดังนั้นจะต้องนำเสนอแนวทางเหล่านี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในสัปดาห์หน้า" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวโรงสีข้าวกล่าวถึง การหารือระหว่างโรงสีข้าวกับ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า กลุ่มโรงสีข้าว "เห็นด้วย" กับมาตรการขยายสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 80% ของราคาเป้าหมาย ถ้าราคาต้นละ 15,000 บาท ชาวนาจะได้ 12,000 บาท แต่กระทรวงพาณิชย์ได้แสดงความกังวลว่า ราคาข้าวจะตกลง จึงเสนอราคาเป้าหมายไว้ที่ต้นละ 16,000 บาท ชาวนาขายได้เพิ่มขึ้นเป็นต้นละ 12,800 บาท คาดว่าจะมีข้าวเข้าโครงการยุ้งฉางประมาณ 2 ล้านตัน ใช้เงินประมาณ 4,400 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวยังไม่ได้บวกรวมค่าขนย้าย เช่น ถ้าราคาข้าวที่ จ.อุบลราชธานี ต้นละ 16,000 บาท ถ้า จ.นครราชสีมา ต้องเพิ่มเป็นต้นละ 16,500 บาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีข้อเสนอการให้แพ็คเกจเครดิตกับโรงสีข้าว ซึ่งเป็นวิธีการที่เคยปฏิบัติในอดีต กล่าวคือ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กำกับดูแลและจัดสรรเม็ดเงินให้กับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเจ้าของหนี้ เช่น โรงสีเป็นหนี้อยู่ 100 ล้านบาท รัฐบาลให้แพ็คเกจเครดิต 80 ล้านบาท เพื่อช่วยสภาพคล่องโรงสีข้าวในการรับซื้อข้าวเปลือกปรากฏ นางอภิรดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังแบ่งรับแบ่งสู้ โดยกล่าวว่า จะนำไปหารือกับทางกระทรวงการคลังก่อน พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า วิธีการนี้จะเป็นการอุดหนุน อาจจะขัดกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ไทยไปผูกพันไว้

"มีข้อเสนอมากมายในการหารือร่วมกัน อาทิ ข้อเสนอให้กรมการค้าต่างประเทศเจรจาขายข้าวปี 2557/2558 ให้กับคอฟโก้ รัฐ วิชาห์จจีนอีก 30% ของปริมาณข้าวในสัญญา G to G ที่ยังคงส่งมอบอยู่อีก 700,000 ตัน ซึ่งจะช่วยดูดซับซัพพลายข้าวส่วนเกินได้ ส่วนกรณีโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีข้าว 3% และให้โรงสีข้าวซื้อข้าวเปลือกในราคานำตลาดอีกต้นละ 100-200 บาท ปรากฏมีโรงสีข้าวเข้าร่วมโครงการน้อย เป็นเพราะไม่คุ้มและโรงสีมีความเสี่ยงกรณีราคาข้าวในตลาดตกลงกว่าราคารับซื้อ เนื่องจากไม่สามารถหมุนเวียนข้าวในโครงการได้"

ขณะที่ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้ากรมจะเสนอร่างหลักเกณฑ์การเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลรอบ 3/2557 ปริมาณ 200,000 ตัน ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากเดินทางกลับจากการประชุม ASEM

ส่วนกรณีความเป็นห่วงในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนั้น ล่าสุดรัฐบาลได้สั่งการให้มีการตรวจสอบบัญชีรายชื่อบริษัทอีกครั้ง จากปัจจุบันมีชาวนาที่จะได้รับสิทธิ์ประมาณ 3.49 ล้านราย ในจำนวนนี้มีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 2.8 ล้านราย ด้านนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า บอร์ด ธ.ก.ส.มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินชดเชยชาวนาวางเงิน 40,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มจ่ายรอบแรกประมาณ 500 ล้านบาท เป็นการนำร่องให้กับชาวนา 6 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, ลพบุรี, ขอนแก่น และศรีสะเกษ

ล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่า นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้ นางพรรณณี สดาวโรตม ที่ปรึกษา รมว.คลัง ศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวกว่า 700,000 ล้านบาท ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วยการพิจารณาถึงแนวทางการออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อขายให้แก่ประชาชนรายย่อย

ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ระบุไว้ในแผนการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจปี 2558 ไตรมาส 1 ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) วางไว้ จะมีการกู้เงินแบบ "ซินดิเคตลอน" วงเงิน 5 ล้านบาท โดยเปิดให้ธนาคารพาณิชย์ที่สนใจยื่นข้อเสนอ ทั้งวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และอายุเงินกู้เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะเบิกเงินกู้ในเดือนธันวาคม

"เป็นการกู้เพื่อ Roll Over หนี้โครงการจำนำข้าวที่รัฐบาลค้ำประกันให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีหนี้ครบกำหนดชำระทั้งหมด 1.77 แสนล้านบาท แต่ได้รับงบประมาณชำระหนี้ไปประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 1.54 แสนล้านบาท จะต้อง Roll Over ออกไปซึ่งซินดิเคตลอน 5 หมื่นล้านบาท ก็อยู่ในก้อนนี้ ส่วนแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์นั้นคงต้องรอให้ระดับนโยบายตัดสินใจอีกที" แหล่งข่าวกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

जूออกบอนด์ 9 แสนล.ล้าหนี้'จำนำ'

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี สัมภาษณ์ว่าความเสียหายจากการรับจำนำข้าวและสินค้าเกษตรอื่น คาดว่าจะมีความเสียหายรวมถึง 8-9 แสนล้านบาท ความเสียหายจากการจำนำสินค้าเกษตร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจสอบการปิดบัญชีในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรทุกชนิดของรัฐบาลที่ผ่านๆมาจนถึงปี 2553 พบขาดทุนงบประมาณ 2 แสนล้านบาท และความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวในปีการผลิต 2554/2555 และปีการผลิต 2555/2556 รัฐบาลขาดทุนจากการรับจำนำข้าวสูงถึง 5 แสนล้านบาท ซึ่งตัวเลขขาดทุนดังกล่าวยังไม่รวมการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวในปี 2556/2557

"หากเรารวมยอดการขาดทุนจากโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรจนถึงปีการผลิต 2556/2557 อาจจะรวมความเสียหายถึง 8 -9 แสนล้านบาท"

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่ามีตัวเลขความเสียหายที่ชัดเจนในโครงการรับจำนำข้าวในปีการผลิต 2556/2557 กำลังรอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐเกี่ยวกับข้าวที่มีความเสียหายและหายไปจากสต็อก

"ความเสียหายที่เกิดขึ้นถึง 8 - 9 แสนล้านบาทถือว่าเป็นนโยบายที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศมากที่สุดและในโลกยังไม่มียุทธศาสตร์อะไรที่สร้างความเสียหายได้ถึง 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยงบประมาณเดียว (one single policy) ซึ่งในเรื่องนี้ เคยทักท้วงและขอให้รัฐบาลในขณะนั้น ทบทวนและยกเลิกนโยบายนี้"

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการขาดทุนจากการรับจำนำข้าวและสินค้าเกษตรในอดีตรัฐบาลจะใช้วิธีการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายหรือใช้สภาพคล่องของธนาคารในการแบกรับภาระขาดทุนไปก่อนและรัฐบาลจะทยอยตั้งวงเงินใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยในระยะเวลา 5 ปี

"คำนวณแล้วว่าหากรัฐบาลจะจ่ายหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยภายใน 5 ปีจะต้องตั้งวงเงินไว้ประมาณปีละเกือบ 2 แสนล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่างบประมาณในการลงทุนภาครัฐที่มีอยู่ปีละ 4 แสนล้านบาทจะหายไปกว่า 50% และถือเป็นข้อจำกัดในการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ"

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า จึงต้องยืดระยะเวลาในการชำระหนี้เพื่อไม่ให้เป็นการต้องงบประมาณมากเกินไป ด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลและเสนอขายให้กับประชาชนในรูปแบบเดียวกับที่เคยใช้แก้ปัญหาหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอดีต

"แนวคิดในเรื่องการบริหารหนี้จากโครงการรับจำนำข้าวจะใช้หลักการเดียวกับการล้างหนี้กองทุนฟื้นฟู ด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลมาใช้หนี้โดยจะขายให้กับประชาชนโดยให้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่กู้เงินตกอยู่กับประชาชนผู้ออมเงิน ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งวิธีนี้ในระยะยาว - ระยะกลางก็จะเป็นภาระต่องบประมาณมากขึ้น โดยจะมีการออกพันธบัตรระยะไม่เกิน 30 ปี แต่ก่อนจะดำเนินการได้ต้องรอผลที่ออกมาจากคณะกรรมการตรวจสอบสต็อกข้าว เพื่อให้คณะกรรมการปิดบัญชีสรุปตัวเลขซึ่งต้องรวมข้าวที่เสียและหายไปจากสต็อกเพื่อให้

ได้ที่แน่นอน เพราะการปิดบัญชีต้องใช้ตัวเลขจริง ไม่อย่างนั้นไม่มีหลักฐานพอที่จะออกพันธบัตรขายได้” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าแนวทางที่น่าจะทำได้ มีทั้งการออกพันธบัตรระยะสั้น และระยะยาว ผสมกันไปหลายอายุ คงจะไม่ออกพันธบัตรระยะยาวในหนึ่งก้อนเดียวทั้งหมด

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่านายสมหมาย ได้สั่งการให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินแผนการชำระหนี้โครงการจำนำข้าวของรัฐบาล ทั้งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นผู้กู้เงินเพื่อนำมาใช้ในโครงการดังกล่าว และสำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องตั้งงบประมาณมาชำระดอกเบี้ย และกรณีที่เกิดความเสียหาย จะต้องตั้งงบประมาณมาชดเชยเงินกู้

นายสมหมาย แต่งตั้งให้นางพรณี สลาวโรดม อดีตผู้อำนวยการสบน. และที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการของนายสมหมาย มาดูแลเรื่องนี้ คาดว่าจะสรุปแผนการชำระหนี้ภายใน 1 สัปดาห์นี้

แหล่งข่าวกล่าวว่าในหลักการของการชำระหนี้โครงการจำนำข้าว นั้น คือ กระทรวงพาณิชย์จะต้องนำเงินที่ได้จากการขายข้าวที่รับจำนำไปมาคืนเงินรัฐบาล โดยธ.ก.ส.เป็นผู้กู้ทั้งหมด แต่หากเกิดผลขาดทุนของโครงการภาระจะไปตกอยู่ที่งบประมาณที่ต้องนำมาชำระ ซึ่งการปิดบัญชีโครงการใน 3 ฤดูกาลผลิต เริ่มตั้งแต่ปี 2554 ผลปรากฏว่า มีผลขาดทุนราว 50% ของเงินที่ใช้ในโครงการ ซึ่งเป็นภาระเงินกู้จะตกอยู่กับงบประมาณที่ต้องนำมาชำระในแต่ละปี

"ปัญหาขณะนี้ไม่ใช่เรื่องงบประมาณ หรือ การออกพันธบัตร แต่อยู่ที่การระบายข้าวและการปิดบัญชี เพื่อรู้ว่ขาดทุนจากโครงการนี้เท่าไร"

แหล่งข่าวกล่าวว่าการขาดทุนที่เกิดขึ้น ภาระต้องตกอยู่กับงบประมาณ ขณะที่การจัดวงเงินในงบประมาณรายจ่ายเพียงปีเดียวเพื่อมาชดเชยผลขาดทุนโครงการคงไม่สามารถดำเนินการได้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงมีแผนที่จะออกพันธบัตร เพื่อยืดอายุของหนี้ให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ ขณะเดียวกัน ก็จะต้องสอดคล้องกับสภาพคล่องของธ.ก.ส.ในแต่ละปีด้วย

ด้านนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา กล่าวว่าขณะนี้อนุกรรมการปิดบัญชี ยังไม่สามารถนัดประชุมเพื่อปิดบัญชีโครงการดังกล่าวได้ เพราะต้องรอข้อมูลเกี่ยวกับการระบายข้าว และจำนวนข้าวในสต็อกจากกระทรวงพาณิชย์ ทั้งจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

ขณะนี้ยังส่งข้อมูลมาให้ไม่ครบ ขณะเดียวกัน คณะอนุกรรมการฯ ยังต้องรอข้อมูลการตรวจสอบสต็อกข้าวจากชุดม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อคส.และอ.ต.ก.ส่งมาให้

นางรังสรรค์ กล่าวว่าคณะอนุกรรมการฯ นัดประชุมในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่เมื่อข้อมูลยังไม่พร้อม จึงยังไม่สามารถนัดประชุมได้ และ ต้องเลื่อนออกไปก่อน โดยจะพยายามนัดประชุมอนุกรรมการฯ และปิดบัญชีให้ได้ภายในเดือนต.ค.นี้ เพื่อส่งให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณา

"อนุกรรมการปิดบัญชีฯ ประชุมครั้งแรกเมื่อ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา นัดแรก จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถนัดประชุมเป็นครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบ โดยอนุกรรมการชุดนี้จะดูการปิดบัญชีเพิ่มเติมจากที่ชุดก่อนทำไว้ถึง 31 พ.ค.2556 โดยดูไปอีก 3 รอบบัญชี คือ ตั้งแต่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.2556 เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2556 และตั้งแต่ 1 ต.ค.2556-22 พ.ค.2557 ก่อนการยึดอำนาจ และหลังจาก 23 พ.ค.-30 ก.ย.2557 ว่า ตัวเลขในแต่ละรอบจะเป็นอย่างไร" นายรังสรรค์ กล่าว

แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง กล่าวว่าโครงการรับจำนำข้าวใน 5 ฤดูกาลผลิต หรือ นับตั้งแต่ปีการผลิต 2554-2557 ใช้เงินไป 8.81 แสนล้านบาท โดยจะต้องเร่งปิดบัญชีให้ครบ เพื่อดูว่ามีผลขาดทุนเท่าไร เพื่อที่รัฐบาลจะพิจารณาแนวทางการชดเชยหนี้ที่ขาดทุน

"ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ต้องการให้คลังออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ข้าวดังกล่าว จะได้ไม่
เป็นภาระต่อการตั้งงบประมาณใช้หนี้"
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รัฐเอาไม่อยู่ข้าวร่วงต่ำกว่า 7,800 โรสลีเมินชดเชยดอกเบี้ย 3% โป้ยผู้ส่งออกครคราคา

มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท วงเงิน 40,000 ล้านบาท กับมาตรการขอความร่วมมือ
ให้ผู้ประกอบการลดปัจจัยการผลิตข้าวให้กับชาวนาไร่ละ 432 บาท เป็นเพียงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคา
ข้าวเปลือกตกต่ำต่อเนื่องเหลืออยู่ระหว่าง 7,800-8,000 บาท/ตันเท่านั้น หรือ "ต่ำกว่า" ราคาเป้าหมายนำที่รัฐบาล
ต้องการผลักดันให้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ในราคา 8,500-9,000 บาท

รัฐบาลจึงออกมาตรการสร้างแรงจูงใจให้โรงสีข้าว เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคานำ
ตลาดตันละ 100-200 บาท ด้วยการจ่ายชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ในระยะเวลา 6 เดือน โดยอนุมัติเงินก้อนแรก 306
ล้านบาท เพื่อซื้อข้าวเปลือก 2 ล้านตัน จากปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 30 ล้านตัน ล่าสุด
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้อนุมัติขยายโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 612 ล้าน
บาท ตั้งเป้าให้รับซื้อข้าวเปลือกเพิ่มอีก 4 ล้านตัน รวมแล้วจะดูดซับพลาซส่วนเกินได้ 6 ล้านตัน

แหล่งข่าววงการโรงสีข้าวกล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยของรัฐบาล ปรากฏมีโรงสีข้าวเข้า
ร่วมน้อย และยังไม่เริ่มซื้อจริงจากเหตุผล 1) จากการคำนวณ หากโรงสีต้องซื้อข้าวในราคา 8,500 บาท/ตัน ด้วย
เงินกู้จากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ย 7% หรือคิดเป็นดอกเบี้ย 595 บาท/ปี เฉลี่ยดอกเบี้ยเดือนละ 50 บาท หากซื้อ
ข้าวเก็บเป็นเวลา 6 เดือน เท่ากับโรงสีต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคาร 300 บาท/ตัน แต่รัฐบาลจะชดเชยให้โรงสี 3%
หรือ 130 บาทหรือโรงสีต้องควักเนื้ออีก 270 บาท

2) รัฐบาลบังคับให้โรงสีซื้อข้าวในราคานำตลาดตันละ 100-200 บาท ไปเก็บไว้ในสต็อกโรงสี เท่ากับเสีย
เงิน 2 ต่อ กล่าวคือเสียดอกเบี้ยเอง 270 บาท และต้องจ่ายราคานำตลาด 100-200 บาท ถ้าโรงสีซื้อเก็บสต็อกสมมติ
ที่ราคาตันละ 8,500 บาท ขายตันละ 8,600 บาท กำไรตันละ 100 บาทแต่ถ้าราคาข้าวในตลาดเป็นขาลงแล้วต่ำกว่า
8,000 บาท โรงสี "ขาดทุนแน่นอน" ดังนั้นรัฐบาลจึงเริ่มเตรียมหาหรือจะขยายอัตราการชดเชยดอกเบี้ยมากกว่า 3%

นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการยังมีอุปสรรคจากการต้องขออนุญาตขนย้ายข้าวข้ามเขตตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กล่าวคือแทนที่ กกร.จะยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าวไปเลย
กลับให้ลดพื้นที่ควบคุมจาก 24 จังหวัดเหลือ 20 จังหวัด "ซึ่งไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายข้าว" จาก
ความกังวลของรัฐบาลที่ว่า จะมีข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทะลักบริเวณชายแดนเข้ามา "แต่ตอนนี้รัฐบาลไม่มี
โครงการรับจำนำข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาดโลกแล้ว ปัญหาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านน่าจะลดแรงจูงใจลง"
แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนกรณีการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลด้วยการเปิดให้มีการยื่นซื้อแบบมีออร์เดอร์ ซึ่งเป็นวิธีการซื้อแบบ
ลับเช่นเดิมนั้น แหล่งข่าวกล่าวว่า วิธีการแบบนี้ไม่สามารถรู้ได้ว่า ใครซื้อข้าวชนิดใด ราคาเท่าไร ไม่มีความโปร่งใส
ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท ก.ยื่นซื้อข้าว 200,000 ตัน ให้ความขนย้าย 6 เดือน บริษัท ก.แคววหลักทรัพย์ค้ำประกัน 5%
ก็ได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายเงิน 100% ซื้อข้าวในตลาดปกติ "ผมถามว่ารัฐบาลจะได้อะไร เพราะ
ต้องรอรับเงินค่าข้าวเต็มจำนวนอีก 6 เดือนข้างหน้า"

ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากกรมการค้าต่างประเทศ เตรียมร่างประกาศเงื่อนไขการระบายข้าวในส
ต็อกรัฐบาล (TOR) รอบที่ 2/2557 ช่วง 22 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ตลาดข้าวในประเทศก็เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นมาทันที
โดยผู้ส่งออกข้าวปรับลดราคาซื้อข้าวลงกระสอบละ 12 บาท จากสัปดาห์ก่อนซื้ออยู่ที่ 1,270 บาท แต่ตอนนี้
เหลือแค่ 1,250 บาท และบางรายแจ้งหยุดซื้อข้าวไปเลย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ส่งออกจะกดราคาซื้อข้าว
ต่อเนื่องจนถึงวันเปิดประมูลปลายเดือนนี้แน่นอน

"ราคาข้าวผันผวนมากเพราะสถานการณ์การค้ามีผู้ส่งออก 4-5 ราย ที่มีความสามารถกำหนดราคาใน
ตลาดได้ รัฐบาลเองก็รู้ว่าไม่มีใครบ้างแต่ก็ยาก ถ้าจะแก้ต้องเปิดให้ผู้ประกอบการรายกลาง-เล็กเข้าร่วมซื้อข้าวสต็อก

รัฐบาล ยิ่งมากรายก็ยิ่งฮ่วยยาก ถ้าอยากรู้ราคาข้าวที่เหมาะสม เอาราคา FOB ยกตัวอย่าง 450 เหรียญ คุณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 32 บาท เท่ากับ 1,400 บาทหักค่าใช้จ่าย 100 บาท ต้องซื้อข้าวสารจากโรงสีกระสอบละ 1,300 บาท แต่ราคาตลาดตอนนี้เหลือแค่ 1,250 บาท แล้ว 50 บาทมันหายไปไหน"

ด้านนางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ทางบอร์ด อคส. จะเชิญผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา อคส. ที่ร้องเรียนปัญหาการคืนเงินหลักประกัน (LG) ที่ล่าช้า และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอคส. ซึ่งมีประมาณ 126 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านบาท "เข้ามาหารือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หากทาง อคส. เป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องแก้ไข แต่หากผู้ประกอบการกระทำผิดสัญญาต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพราะเมื่อพ้นเวลากำหนดค่าปรับ 0.2% ต่อวัน หรือประมาณ 73% ต่อปี เป็นมาตรฐานการชดเชยตามระเบียบของงานพัสดุ แต่ต้องจูนทั้ง 2 ฝ่ายให้เข้าใจตรงกัน

ที่ประชุมบอร์ด อคส. วันที่ 21 ตุลาคมนี้ จะสรุปรายงานตัวเลขบัญชีสต็อกสินค้าเกษตรคงเหลือที่อยู่ภายใต้การดูแลของ อคส. เพื่อเสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาเห็นชอบถึงวิธีการของการระบายนต่อไป พร้อมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ดำเนินการสรรหา ผอ.อคส. คนใหม่ เบื้องต้นเห็นว่าควรมีคุณสมบัติสำคัญโดยเฉพาะการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร หากสรุปร่างที่โออาร์แล้วจะดำเนินการเปิดรับสมัครในโอกาสต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ตั้งเป้าตันข้าวหอมมะลิ 1.5-1.6 หมื่นบาทต่อตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยว่า ที่ประชุมได้หารือมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปี 2557/58 ที่กำลังทยอยออกมาในช่วงปลายเดือนต.ค.นี้ โดยประเมินว่าจะมีปริมาณสูงถึง 6 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดเป้าหมายในการผลัดดันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 100% ขึ้น 2 ให้ชวานาขายได้ในราคาตันละ 1.5-1.6 หมื่นบาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่ชวานาพอใจ

"ผู้ส่งออกข้าวได้เสนอแนวทางที่จะทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ มีราคาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ 1.5-1.6 หมื่นบาท/ตัน ซึ่งก็มีหลายวิธีการ ทั้งการดูดซับปริมาณส่วนเกินของข้าวมาเก็บไว้ในสต็อกก่อน โดยจะดูดซับออกมา 2 ล้านตัน ซึ่งการเข้าไปแทรกแซงส่วนนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น รัฐก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ให้" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นอกจากการดูดซับผลผลิตไปเก็บสต็อกไว้ก่อนแล้ว จะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาด้วย โดยต้องรอข้อสรุปและนำเสนอมาตรการให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบก่อน ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์หน้า

ส่วนการดูแลราคาข้าวเปลือกเจ้า โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ตันละ 8,500 บาท ซึ่งขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าในตลาดใกล้เคียงกับราคาเป้าหมาย ถือเป็นราคาที่สมดุลกับทุกฝ่ายทั้งผู้ส่งออก ชวานา และโรงสี และรูปแบบความร่วมมือกับภาคเอกชนก็จะดำเนินการต่อเนื่องในฤดูกาลต่อไปด้วย

"ข้าวเปลือกเจ้า รัฐบาลอยากเห็นราคาเป้าหมายที่ตันละ 8,500 บาท ต่อจะต้องใช้วิธีการกำหนดราคา กลางขึ้นมา สร้างความยุติธรรมกับทุกกลุ่ม โดยราคากลางไม่ใช่ราคาบังคับ แต่เป็นราคาแนะนำ ซึ่งการดูแลราคาข้าวควรจะปรับให้ผันแปรไปตามราคาตลาดโลก เพราะถ้าหากราคาตลาดสูงขึ้น ชวานาก็ควรจะได้ราคาที่สูงขึ้นด้วย ได้ทำความเข้าใจกับโรงสีแล้ว" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการรุกตลาดส่งออกข้าว โดยรัฐบาลและเอกชนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ในการส่งออกข้าวเป็นรายตลาดๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการทำแบรนด์ข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย และตลาดส่งออกสำคัญของไทย เช่น แอฟริกา จีน หรือฮ่องกง ต้องทวงกลับคืนมา ทำให้ไทยกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวเหมือนเดิม

ด้านแผนการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล ได้มอบนโยบายให้กรมการค้าต่างประเทศไว้แล้วว่าการระบายข้าวสต็อก รัฐบาลจะต้องไม่กระทบกับราคาข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ที่กำลังออกมา เพราะถ้ากระทบก็ยังไม่ระบาย แต่คาดว่าช่วงนี้ยังสามารถระบายข้าวได้ โดยในสัปดาห์หน้าอาจมีการเปิดประมูลข้าวรอบที่ 3 ส่วนปริมาณว่าจะเปิดประมูลเท่าไรขอดูรายละเอียดอีกครั้ง

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า เร็วๆนี้จะสรุปรายละเอียดสินค้าที่นำมาลดราคา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ภายใต้โครงการป้อนปุ๋ย แบริด ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้ทุกกระทรวงไปหาโครงการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งจะลดราคาข้าวสารบรรจุถุงด้วย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปีนี้ไทยมีโอกาสจะส่งออกข้าว 11 ล้านตัน เพราะการส่งออกข้าวช่วง 9 เดือน สามารถส่งได้แล้ว 8 ล้านกว่าตัน เชื่อว่าอีก 3 เดือนที่เหลือหากส่งออกได้เดือนละ 1 ล้านตัน ตัวเลขส่งออก 11 ล้านตัน เป็นไปได้อย่างแน่นอน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เร่งระบายหอมมะลิ-ปลายข้าว เอื้อผู้ส่งออก

นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธาน บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด เปิดเผยถึงกรณีที่คณะทำงานระบายข้าวกระทรวงพาณิชย์มีมติเห็นชอบให้เปิดประมูลข้าวในสต็อกเป็นการทั่วไปครั้งที่ 3 จำนวน 2 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 8 หมื่นตัน และปลายข้าว จำนวน 1.2 แสนตันนั้น ไม่น่าจะกระทบกับราคาข้าวในตลาด เนื่องจากข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะนำมาเปิดประมูลนั้นคาดจะเป็นข้าวปีการผลิต 2556/57 ที่เน้นส่งออกไปยังประเทศที่นิยมบริโภคข้าวใหม่ ขณะที่ข้าวเก่าเอกชนจะเน้นขายเฉพาะในแถบเอเชีย เช่นมาเลเซียที่นิยมรับประทานข้าวเก่า ดังนั้นจากจำนวนที่จะเปิดประมูลไม่มาก และเป็นคนละตลาดกันจึงไม่น่าจะกระทบกับราคาข้าวในตลาดมาก

อย่างไรก็ตามส่วนตัวเห็นว่ารัฐบาลควรจะเน้นระบายข้าวหอมมะลิ และปลายข้าวขาวออกมาให้มากกว่านี้ เพราะยิ่งเก็บไว้นานก็ยิ่งเน่าเสีย ประกอบกับช่วงนี้ราคาปลายข้าวอยู่ในเกณฑ์ราคาที่ยังดีอยู่ ราคาเฉลี่ยที่ 7-8 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนข้าวขาว 5% ถึงจะเก็บไว้ยังไม่มีการระบายก็ไม่ได้ทำให้ราคาข้าวต่ำลงมาก หรือถ้าจะต่ำก็คงลงมาแค่ 1 บาทต่อกิโลกรัม"ราคาปลายข้าวขณะนี้ยังดีควรเร่งระบายขายให้ไปทำอาหารสัตว์ที่ยังมีความต้องการอยู่ เพราะถ้าจะรอขายเพื่อนำไปทำเอทานอลได้ราคาเพียง 2 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ส่วนการเปิดประมูลข้าวลือตที่ 3 ของกระทรวงพาณิชย์นั้น ในส่วนของบริษัทคงต้องดูก่อนว่าจะเข้าร่วมหรือไม่

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาแผนการระบายข้าวขาวและปลายข้าวในสต็อกปริมาณรวม 2 แสนตัน โดยมองว่าขณะนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2557/58 ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ยอมรับว่าในช่วงนี้ราคาข้าวมีทิศทางผันผวน แต่สาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่มีฝนตกทุกวันทำให้การขนส่งข้าวต้องหยุดชะงักจนสินค้าในตลาดไม่มีการเคลื่อนไหวและส่งผลกระทบต่อราคาในที่สุด ประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นในช่วงสั้นๆ หลังจากที่มีฝนหยุดตกแล้วสามารถขนข้าวได้ตามปกติเชื่อว่าราคาจะกลับมาดีขึ้น ส่วนแผนการระบายข้าวในช่วงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาเพราะถือว่าเป็นคนละตลาด

ทั้งนี้รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะทำงานระบายข้าวได้เห็นชอบให้มีการเปิดระบายข้าวสารในสต็อกแล้ว และจะเสนอเรื่องต่อพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาหากให้ความเห็นชอบจะดำเนินการตามผลประชุมคณะทำงานได้ทันที ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศ กำลังร่างประกาศเงื่อนไขการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลหรือที่ไออาร์ โดยมีแผนและเป้าหมายจะเปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาและเปิดซองประมูลในวันที่ 22 ตุลาคมนี้

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว แสดงความกังวลว่าที่ไออาร์ที่จะออกประกาศนั้น อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ส่งออกมากเกินไป เพราะชนิดข้าวที่กำหนดระบายออกมาเป็นข้าวที่ตลาดต่างประเทศมากกว่า ขณะที่ข้าวที่ตลาดในประเทศต้องการเช่น ข้าวหอมมะลิ ไม่มีการนำมาระบายในครั้งนี้

ขณะที่นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะสามารถส่งออกข้าวได้เป็นปริมาณมาก แต่กลับพบว่ามี การรับซื้อข้าวจากโรงสีน้อยรายลงกว่าเดิมอย่างมาก ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่านำข้าวจากแหล่งใดบ้างไปจำหน่าย และยิ่งพบว่าข้าวไทยมีการส่งออกได้จำนวน มากที่นำจะสะท้อนถึงราคาที่ดีในประเทศเพราะราคาข้าวไทยในตลาดโลกขณะนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดี แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าราคาข้าวในประเทศต่ำกว่าราคาส่งออกอย่างมาก ดังนั้นทางผู้ส่งออกควรคำนึงถึงความเป็นอยู่ของชาวนาด้วย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

เกษตรฯพุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพข้าว วาง 3 แนวทางผลักดัน-ย้ำเลิกเน้นปริมาณ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าข้าวที่ขายไม่ได้ราคาคือข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวให้เกิดความยั่งยืนได้นั้นประเทศไทยต้องเป็นผู้นำในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพมากกว่าการเน้นปริมาณการผลิต ซึ่งแนวทางการดำเนินการในเรื่องพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวมี 3 แนวทางสำคัญ ได้แก่ 1.การพัฒนาและปรับปรุงการผลิตข้าวคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยนำเอางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาดำเนินการให้มากขึ้นทั้งในเรื่องพันธุ์ข้าว การผลิตและการเก็บเกี่ยวทำอย่างไรไม่ให้ข้าวมีความชื้นสูง ใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ใช้ข้าวพันธุ์ผสมเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพไปถึงผู้บริโภค รวมถึงการวิจัยในการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2.การส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีความเหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร์หรือข้าว GI ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็จุดเด่นและจุดแข็งของการผลิตข้าวของพื้นที่นั้นๆ ได้ เช่น ในเรื่องกลิ่น ความหอมของข้าว และรสชาติ เป็นต้น 3.การพัฒนาสินค้าข้าวที่เป็นกลุ่มนิชมาร์เก็ตให้มีเพิ่มมากขึ้น อาทิ ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวที่บริโภคแล้วไม่อ้วน หรือข้าวออร์แกนิก ให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินการทั้ง 3 แนวทาง ผู้เกี่ยวข้องตลอดเส้นทางห่วงโซ่การผลิตต้องคำนึงถึงเกษตรกรหรือชาวนาผู้ปลูกข้าวต้องอยู่ได้ด้วย ซึ่งกระบวนการในการผลักดันให้ทั้ง 3 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพข้าวให้เกิดขึ้นได้นั้น มีแนวความคิดว่าควรจะต้องตั้งขั้นตอนการผลิต พันธุ์ข้าว ปัจจัยการผลิตให้ได้คุณภาพ ไม่มีการปลอมปนเน้นการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นทั้งในด้านนวัตกรรมการผลิต และการทำวิจัยในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกัน ในเรื่องของการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกรนอกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องเข้าไปดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกตามแบบเดิมๆ ให้เกิดความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการตลาด ซึ่งยังมีข้อจำกัดทั้งอัตรากำลังคนและงบประมาณแล้ว มีแนวความคิดว่าภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการสามารถเข้ามาดำเนินการเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวของไทยได้อีกทางหนึ่ง โดยรัฐอาจจะม่มาตรการจูงใจในเรื่องการตลาด หากบริษัทห้างร้านใดเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือพัฒนาเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นการประหยดงบประมาณของประเทศได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นช่องทางให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ หรือ Business Matching ได้ในอนาคต

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-16 ต.ค. 2557 มีจำนวน 139,213 ตัน มูลค่า 63.808 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 4.6% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 145,875 ตัน มูลค่า 61.813 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 ต.ค. 2557 มีจำนวน 4.927 ล้านตัน มูลค่า 2.133 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 7.8% และมูลค่าลดลง 7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 5.344 ล้านตัน มูลค่า 2.294 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) ได้จัดการหารือที่นครโฮจิมินห์เกี่ยวกับการผลิตข้าวในปี 2557 โดยรองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า ไม่เพียงแต่การแข่งขันจากชาติเอเชียด้วยกันเท่านั้น แต่เวียดนามยังต้องเผชิญต่อการแข่งขันกับบรรดาผู้ส่งออกข้าวจากแอฟริกาด้วยในอนาคต

โดยตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปี ราคาส่งออกข้าวของประเทศมีแนวโน้มที่จะยืนอยู่ในระดับปัจจุบัน หรืออาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการในตลาดลดลง ขณะที่ผู้ประกอบการส่งออกข้าวต่างพยายามอย่างมากที่จะขายข้าวทั้งหมดที่รับซื้อมาจากเกษตรกร ขณะเดียวกันก็พยายามสมดุลปริมาณข้าวเพื่อใช้ส่งออกในช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้และต้นปีหน้า

รายงานของสมาคมอาหารเวียดนามระบุว่า 9 เดือนแรกของปี 2557 เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้ว 4.8 ล้านตัน มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการส่งออกลดลง 7.81% และมูลค่าลดลง 7.2% ซึ่งผู้ส่งออกข้าวหวังที่จะส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้ได้ 1.4 ล้านตัน ที่จะทำให้อัตราการส่งออกข้าวของประเทศอยู่ที่ 6.3 ล้านตัน

ผู้เชี่ยวชาญในวงการข้าวของเวียดนามได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตข้าวของเวียดนามปี 2020 ว่ากระทรวงเกษตรฯ (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ได้ตั้งเป้าหมายสูงเกินไป

ทั้งนี้ ร่างแผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตข้าวของเวียดนามในปี 2020 นั้น รัฐบาลได้ตั้งเป้าว่าเกษตรกรจะต้องมีรายได้ประมาณ 4,640-5,568 เหรียญสหรัฐต่อเฮคตาร์ หรือ 742.4-890.9 เหรียญสหรัฐต่อไร่ นอกจากนี้เวียดนามจะมุ่งเน้นการทำตลาดข้าวในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น รวมถึงการทำให้ราคาส่งออกข้าวขาวเมล็ดยาวเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวหอมเพิ่มขึ้นเป็น 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน ภายในปี 2020

รัฐบาลตั้งเป้าที่จะลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวลงเหลือประมาณ 43.75 ล้านไร่ จากปัจจุบันที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 48.75 ล้านไร่ โดยพื้นที่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong River Delta; MRD) จะเน้นไปที่การเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออก ส่วนพื้นที่ในเขตลุ่มแม่น้ำแดง (the Red River Delta ; RRD) จะเน้นไปที่การเพาะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ โดยจะมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในวงการข้าว ระบุว่าแผนงานดังกล่าวไม่ค่อยสมจริงนัก เพราะหากรายได้ต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจริง คงจะไม่มีเกษตรกรรายใดที่จะยอมลดพื้นที่เพาะปลูกลง รวมถึงการกำหนดราคาส่งออกข้าวทั้งข้าวขาวและข้าวหอมไว้สูงถึง 600 และ 800 เหรียญสหรัฐต่อตันนั้น ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะแนวโน้มราคาข้าวมีทิศทางที่อ่อนตัวลงไปจนถึงปี 2020 นอกจากนี้แผนงานดังกล่าวยังไม่ได้ตอบโจทย์ของเกษตรกรเท่าใดนัก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในวงการข้าวแนะนำว่ารัฐบาลจะต้องมีการปรับโครงสร้างของห่วงโซ่มูลค่าข้าว ทางด้านรายได้ของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ทั้งนี้ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวชั้นนำในเวียดนามกล่าวว่าร่างแผนงานดังกล่าวยังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทของสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) และบริษัทอื่นๆ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

[ที่มา Oryza.com](http://thairice.com)

กัมพูชา

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) ประมาณการว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาในปีการตลาด 2013/14 (ม.ค.-ธ.ค.) จะมีประมาณ 1 ล้านตัน ลดลง 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.09 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งออกข้าวไปยังประเทศไทยและเวียดนามผ่านทางแนวชายแดนมีจำนวนลดลง

สำหรับผลผลิตข้าวนั้น คาดว่าในปี 2014 นี้ จะมีประมาณ 9.3 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 5.76 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในขณะนี้การเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี (มิ.ย.-ก.พ.) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของผลผลิตทั้งปี มีการเพาะปลูกแล้วเสร็จเกือบหมดแล้ว

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) นั้น คาดว่าผลผลิตข้าวของกัมพูชาในปีการตลาด 2013/14 (ม.ค.-ธ.ค.) จะมีประมาณ 7.383 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 4.725 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 1 ล้านตัน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

มีรายงานว่าในช่วง 6 เดือนแรก (เม.ย.-ก.ย.) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (2014/15) เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 630,071 ตัน เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับจำนวน 300,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าส่งออกประมาณ 238 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกข้าวผ่านทางท่าเรือมีจำนวนประมาณ 120,000 ตัน มูลค่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการส่งออกผ่านทางชายแดนมีจำนวน 510,966 ตัน มูลค่า 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ (The Ministry of Commerce) ระบุว่า การส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาจากความต้องการข้าวจากประเทศรัสเซีย และประเทศในยุโรปมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนทางแนวชายแดนเริ่มประสบปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นปีเนื่องจากติดปัญหาทางด้านขั้นตอนและกฎระเบียบของประเทศจีน ซึ่งทางการของสองประเทศอยู่ระหว่างการหารือกันในประเด็นนี้และจะต้องมีการลงนามในข้อตกลงต่างๆของสองประเทศก่อนจึงจะทำให้การส่งออกราบรื่นอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในปีการตลาด 2012/13 เมียนมาร์ส่งออกข้าวจำนวน 1.33 ล้านตัน และลดลงเหลือ 1 ล้านตันในปี 2013/14 โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้นตามยุทธศาสตร์การส่งออกของประเทศในช่วงปี 2014-2019 โดยจะมีการขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้น

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

กรมศุลกากรฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องผู้ค้าข้าว บริษัท Silent Royalty Marketing ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศฟิลิปปินส์ ในข้อหานำเข้าข้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารแห่งชาติ (NFA)

ทั้งนี้ บริษัทฯได้นำเข้าข้าวโดยขนส่งทางเรือมาจากเวียดนามและไทยปริมาณ 16,036 ตัน มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 648 ล้านเปโซ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าภาษีนำเข้า 245 ล้านเปโซ ทั้งนี้ การขนส่งข้าวของบริษัทฯได้ดำเนินการส่งเข้ามาทางท่าเรือ 3 แห่งของฟิลิปปินส์ ได้แก่ ท่าเรือมะนิลา ท่าเรือคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ และท่าเรือเซบู โดยส่งเข้ามาหลายล็อตในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2556

การนำเข้าข้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารแห่งชาติก่อน ผู้นำเข้าฯ จึงมีความผิดตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ ฝ่าฝืนมาตรา 3601 ของกฎหมายภาษีนำเข้าและศุลกากร และฝ่าฝืนมาตรา 29 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 4 ที่บัญญัติไว้ว่า มีเพียง NFA เท่านั้นที่สามารถนำเข้าข้าวมาในประเทศได้ ส่วนภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะนำเข้าข้าว จะต้องได้รับอนุญาตจาก NFA ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

ที่มา Oryza.com และ หนังสือพิมพ์ *Business World*

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA โดยกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศไทยและจีนสำหรับส่งมอบภายในวันที่ 31 ม.ค. ปีหน้า โดยแบ่งเป็นข้าวสารเมล็ดยาวจากไทย (milled long-grain Indica rice of Thai origin) จำนวน 3,220 ตัน ข้าวสารหอมเมล็ดเล็กยาวจากไทย (milled long-grain Hom Mail and Indica rice of Thai origin) จำนวน 90 ตัน และข้าวกล้องเมล็ดสั้นจากจีน (short-grain brown rice of Chinese origin) จำนวน 9,742 ตัน โดยจะเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 28 ต.ค. และประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 ต.ค. นี้

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจนานาชาติ (International Business Information Services ;IBIS) รายงานว่า ในปีการตลาด 2013-14 (ตุลาคม 2013 – กันยายน 2014) อินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 10.15 ล้านตัน ลดลง 6.87% จากปีการตลาดก่อนหน้าซึ่งส่งออกได้ 10.9 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติ (Non- Basmati Rice) 6.643 ล้านตัน และข้าวบาสมาติ (Basmati Rice) 3.506 ล้านตัน โดยสัดส่วนระหว่างข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติและข้าวบาสมาติอยู่ที่ประมาณ 65.45% และ 34.55% ตามลำดับ ทั้งนี้ คาดว่าในปีการตลาด 2014-15 อินเดียจะส่งออกข้าวได้ในปริมาณประมาณ 10.5-11.0 ล้านตัน โดยเป็นข้าวบาสมาติประมาณ 4.0-4.5 ล้านตัน

มีรายงานว่า แม้ว่าฤดูมรสุมปีนี้จะมียอดน้ำฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ปรากฏว่าพื้นที่ปลูกข้าวของอินเดียทั่วประเทศในปีนี้ สำหรับฤดูร้อน (Kharif Season) กลับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยกระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 17 ต.ค. มีพื้นที่ประมาณ 237.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 103 ล้านตัน ลดลง 3% จากผลผลิตในปี 2013/14 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 106.29 ล้านตัน เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูมรสุมเมื่อเดือน มิ.ย.-ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกในพื้นที่สำคัญ โดยคาดว่าในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif crop (มิ.ย.-ธ.ค.) จะมีผลผลิตประมาณ 88.02 ล้านตัน ลดลง 4% จากปีก่อน ส่วนฤดูการผลิตรอง หรือ rabi crop (พ.ย.-มี.ค.) จะมีผลผลิตประมาณ 13 ลดลง 13% จากปีก่อน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงพาณิชย์อิรัก (Iraq's Ministry of Trade; MOT) ได้ประกาศเปิดการประมูล (Re-tender) ซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 27 ต.ค นี้ (ครั้งที่ 10 ของปี 2557) โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. ศกนี้ หลังจากที่เคยยกเลิกการประมูลไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย

ทั้งนี้ การประมูลไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา มีการเสนอข้าวจากประเทศไทยในราคาต่ำที่สุด โดยเสนอข้าวจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 504.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out นอกจากนี้ยังมีการเสนอข้าวจากไทยล็อตละจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 508.9, 510.7 และ 522.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ด้วย ส่วนข้าวจากสหรัฐอเมริกามีการเสนอราคาที่ 663, 671.56 และ 672.56 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ข้าวจากบราซิลเสนอราคาที่ 683 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ในขณะที่ข้าวจากอาร์เจนตินา และอูรุกวัย มีการเสนอราคาประมาณ 686 และ 692 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out

ที่มา Oryza.com